

กรองเข้มคัดเลือกครูรับเข้มครูสดุดีปี 59

นำเสนอเมื่อ : 19 มิ.ย. 2559

“ดาวพงษ์” กำชับครูสภากรองเข้ม เฟ้นครูเข้ารับเข้มครูสดุดี ปี 59
ในขณะที่ “ชัยยศ”
เร่งตามเก็บเข้มครูสดุดีทองคำแท้กลับคืนจากอดีตกรรมการครูสภาทุกคน
หลังสง.ชี้ผิดวัตถุประสงค์ สวบนเข้มที่จะมอบให้ครูเป็นโลหะสีทอง

วันนี้ (17 มิ.ย.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศช.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครูสภา
เปิดเผยว่า ตนได้เขาพบพล.อ.ดาวพงษ์ รัตน์สุวรรณ์ รรมว.ศึกษาธิการ
เพื่อหารือถึงการทบทวนการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของครูสภา
ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ชี้มูลมาว่ากรณีที่สำนักงานเลขาธิการครูสภา มอบเข้มครูสดุดีทองคำ
ให้คณะกรรมการครูสภาทุกคนอาจไม่เหมาะสม เพราะวัตถุประสงค์ของการมอบเข้มดังกล่าว
เพื่อเป็นการสดุดีครูที่ทำคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง รรมว.ศึกษาธิการ ได้กำชับว่าการพิจารณามอบเข้มครูสดุดี
ประจำปี 2559 ที่จะมอบในงานวันครู ที่ 16 ม.ค. 2560 ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณา ประกอบด้วย 1.มีความประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพที่ครบถ้วน ซึ่งเขตพื้นที่ฯ จะต้องทำเรื่องมีประเมินครูในพื้นที่
ทั้งในสวนของตนเอง เพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการที่ให้การรับรองมา และเสนอให้คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) เพื่อพิจารณาคัดเลือก และประกาศชื่อต่อสาธารณชน 10 วันหากไม่มีใครคัดค้านจึงให้
กศจ.สงรายชื่อมาที่ครูสภา เพื่อให้คณะกรรมการกลางของครูสภาพิจารณาคัดเลือก
ซึ่งโดยปกติจะมีครูได้รับเข้มครูสดุดีประมาณปีละ 1,200 คน

ดร.ชัยยศ กล่าวต่อไปว่า เข้มครูสดุดีที่มอบให้แก่ครูนั้น จะเป็นรูปพระพุทธรูป
ซึ่งมีความหมายว่าเป็นครูของเทวดาในทางวิชาความรู้ มีกวางเป็นพาหนะ พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว
พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ กับมีรัศมีเป็นปริมณฑลล้อมรอบทำด้วยโลหะสีทอง แต่เข้มครูสดุดี
ที่สำนักงานเลขาธิการครูสภา มอบให้กรรมการครูสภาในอดีตนั้น ตรวจสอบแล้วพบว่าทำด้วยทองคำ 97%
โดยมอบให้แก่กรรมการครูสภาทุกคน ตั้งแต่สมัยที่ ดร.องคร อุมรสิริรัตน์ เป็นเลขาธิการครูสภา ซึ่งแจกไปแล้ว
ประมาณ 70 เข้ม ดังนั้นขณะนี้จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องแล้ว
พร้อมทั้งได้ส่งหนังสือถึงอดีตคณะกรรมการครูสภา รวมถึงอดีตเลขาธิการครูสภาทุกคนที่ได้รับเข้มครูสดุดี
เพื่อขอให้ส่งเข้มคืนให้ครูสภา โดยขณะนี้ได้คืนมาประมาณ 30 เข้มแล้ว แต่บางคนก็บอกว่า ได้ทำเข้มหายไปแล้ว
และบางคนก็เสียชีวิตไปแล้ว โดยทายาทก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหน แต่ก็พยายามติดตามคืนมาให้ได้มากที่สุด

ที่มา เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 15.06 น.